

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช แปลงต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
หมู่ ๔ ตำบลรัตภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา



วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สํารวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช (แตงโม) ในแปลงต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช หมู่ ๔ ตำบลรัตภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา พบโรคราน้ำค้างมีการระบาดมากขึ้น ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพืช คือ เพลี้ยไฟมีการระบาดลดลง พบหนอนแดง และหนอนกระทู้ผักมากขึ้น เนื่องจากใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงไม่สามารถใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา สารสกัดสะเดา และฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และการสร้างผลผลิตเป็นประจำสำหรับการปลูกครั้งต่อไป พบศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนหนอน ดัวงเต่าตัวห้ำ แมลงวันดอกไม้ นอกจากนี้ยังพบผลผลิตถูกทำลายจากนกเอี้ยง และอีقا

กิจกรรมพัฒนาภายในศูนย์ฯ



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา พัฒนาจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้ในการปลูกพืช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดสงขลา มอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงของอำเภอบางกล่ำ และตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันฯ



วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๓ นายณฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญญา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดสงขลา นายอำเภอบางกล่ำ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงของอำเภอบางกล่ำ และตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันฯ สังกัดอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine) ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา โดยมี นางวัลลี ไสพิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่



ศทอ.สงขลา ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙



วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายจรรูวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามและมอบปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเกษตรกร ปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

ณ โครงการฟาร์มขนาดเล็กบ้านควนหรีนใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดสงขลา โดยมี นางวัลลี ไสพิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมและสนับสนุน ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดสะเดา เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๕๐ ราย

